

30/05/2024

**Nhà Giáo Dục của Indian Creek Elementary Giành Chức Vô  
Địch Danh Giá của Năm cho cuộc thi Tuyển Đường An  
Toàn tới Trường ở Trung Tâm Atlanta**

Giáo viên STEM của Indian Creek Elementary School, Tiến Sĩ Adam Nykamp là Nhà Vô Địch của Năm cho cuộc thi Tuyển Đường An Toàn tới Trường (Safe Routes to School, *SRTS*) ở Trung Tâm Atlanta. Cuộc thi Safe Routes to School của Georgia đã trao giải thưởng cho thầy vào ngày 21 tháng 5 trước các học sinh, giáo viên và nhân viên.

Giải thưởng Chức Vô Địch của Năm cho Safe Routes to School ở Atlanta được trao cho cá nhân dẫn dắt chương trình Tuyển Đường An Toàn tới Trường (Safe Routes to School, *SRTS*) tại trường học của họ. Chương trình này là một sáng kiến của Georgia Department of Transportation nhằm tiếp sức và khuyến khích các gia đình đi bộ và lái xe tới và từ trường trong điều kiện an toàn.

*Ladybug for Girls Foundation* đã đề cử Tiến Sĩ Nykamp cho giải thưởng vì sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy đối với chương trình tại Indian Creek ES. Tổ chức có trụ sở ở Clarkston này tiếp sức cho các nữ sinh thông qua giáo dục về thể thao, sự lành mạnh và sức khỏe để giúp họ cảm thấy xinh đẹp từ trong ra ngoài. Trong đề cử của mình, tổ chức ngưỡng mộ sự cống hiến của Tiến Sĩ Nykamp đối với sự an toàn của học sinh và niềm đam mê của thầy trong việc đảm bảo sự khỏe mạnh và hạnh phúc của mọi trẻ em, điều này được thể hiện ở mỗi việc thầy làm.

“Mỗi năm, thầy đều điều phối các nhân viên hướng dẫn qua đường, nhiệt tình quảng bá *SRTS* trong cộng đồng trường học và dẫn dắt các hội thảo giáo dục hấp dẫn về an toàn đường bộ với phụ huynh và học sinh”, tổ chức cho biết.

“Cam kết của thầy trong việc vượt lên trên cả vai trò là nhà giáo dục STEM thật ấm lòng và truyền cảm hứng. Mỗi quan tâm thực sự của thầy Adam đối với sự an toàn của tất cả các học sinh được minh chứng ở mỗi hành động mà thầy làm-từ sự tương tác vui nhộn với giáo viên đến việc kiên nhẫn giảng dạy cho học sinh K-5 cách di chuyển trên đường một cách có trách nhiệm. Thầy là hiện thân của việc trở thành một người vận động thực thụ cho các tuyến đường an toàn tới trường”.

Điều Phối Viên Khu Vực Trung Tâm Atlanta, Marielena Gutiérrez cho biết rằng Tiến Sĩ Nykamp thực sự xứng đáng với giải thưởng này.

“Tôi rất tự hào về sự cống hiến của thầy với tư cách là Nhà Vô Địch của Trường”, cô cho biết. “Thật khó để chọn một trong 155 trường học ở các quận DeKalb, Clayton, Fulton và Rockdale. Thầy xứng đáng với giải thưởng và nhiều hơn”.

XXX